
 
 
 
 
 
 
 
  

 มรภ.นครฯจัดเวทีสาธารณะโรงไฟฟ้า  กฟผ.ไม่ส่งคนร่วม 
  
 ชมรมนักศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดเวทีสาธารณะโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่ง

หนังสือเชิญทั้งกลุ่มคัดค้าน และ กฟผ.เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน แต่ กฟผ. ไม่ส่งคนร่วมกลัวถูกต้อนซักจนมุม 

ด้านนักศึกษาแอบเซ็ง ไม่ขอคัดค้านแต่อยากให้มีความรับผิดชอบในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมในเชิงรุก

หากยังดันทุรังสร้าง 

 
 
 
             ผู้ ส่ือข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นของวันที่ 16 ก.พ.ที่ ผ่านมา ชมรมนักศึกษาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝ่ังอ่าวไทย กรณีโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน บริเวณลานหน้าอาคาร 12 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยการจัดเวทีในครั้งน้ี

นักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ทําหนังสือเชิญตัวแทนทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่าย กฟผ. ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่าย

รักษ์บ้านเกิดท่าศาลา เช่นนายทรงวุฒิ พัฒแก้ว, นายอภินันต์ เชาวลิต นายกอบต.ท่าศาลา, นายบุญโชค  

แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น, นายวิชาญ เชาวลิต ข้าราชการบํานาญ  

 
 
  
 
 
             ส่วนทางด้าน กฟผ.นั้นไม่ส่งผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช้ีแจง หรือให้ข้อมูลความรู้ ซ่ึงสร้างความประหลาดใจ

ให้กับผู้จัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ใช่เป็นเวทีที่สร้างความขัดแย้ง แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ กฟผ.ได้อธิบายข้อข้องใจที่เกิดข้ึนในสังคม 

 

 
             นายบุญโชค แก้วแกม นายก อบต.ท่าข้ึน อ.ท่าศาลา กล่าวว่าการต่อต้านคัดค้านของประชาชนใน   

อ.ท่าศาลา เต็มไปด้วยองค์ความรู้จากนักวิชาการเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการที่ไม่ชอบมาพากล

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เข้ามาดําเนินการให้ความรู้ ในเรื่องข้อมูลเพียงด้านเดียวคือด้านดี โดยไม่มีการ

เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชน โดยเฉพาะการปิดหูปิดตาเรื่องผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า   

ถ่านหิน 

 
 
 
 
             นอกจากนั้น ได้มีการกล่าวช้ีแจงข้อมูลในเรื่องผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่ม

ประมงชายฝั่งที่จะได้รับมลพิษจากถ่านหิน และวิกฤตการแย่งทรัพยากรภายในชุมชน เช่น แหล่งน้ําด่ืมน้ําจืด 

เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าหากมีการก่อสร้างในพื้นที่ใด จําเป็นต้องใช้น้ําจืดจํานวนมาก   (ต่อหน้า 2) 

 
 
 
 
 

ปีที่   39   ฉบับที ่ 178 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม  พ.ศ.  2554 

สื่อสารสมัพันธ์  สร้างสรรค์ความคิด  เกาะติดสถานการณ ์
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 มรภ.นครฯจัดเวทีสาธารณะโรงไฟฟ้า กฟผ.ไม่ส่งคนร่วม (ต่อจากหน้า 1) 

 

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญยิ่ง  ต่อมาตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แสดงถึงความคิดเห็นและมองว่าผลกระทบที่จะเกิดข้ึนใน

รูปแบบโครงสร้างแบบลูกโซ่ ทั้งต่อชาวบ้านและต่อชุมชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าข้ึนมามี

บทเรียนให้เห็นในประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลกอยู่แล้ว และสําหรับการเข้ามาของ กฟผ.ในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในช่วงที่ผ่านมา เป็นการเข้ามาเพื่อฉาบฉวย ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

              ดังน้ัน กลุ่มนักศึกษา จะไม่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง และ

ต้องการให้ กฟผ.มีการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีเพียงการเยียวยาหลังเกิดปัญหา ซ่ึงถือว่าไม่ใช่

มาตรการป้องกัน 

              อย่างไรก็ตาม ในการจัดเวทีน้ันได้มีนักศึกษาให้ความสนใจจํานวนมาก โดย นายดํารงพันธ์ ใจห้าว 

อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดําเนินรายการได้เปิดเผยบนเวทีว่าได้ทําหนังสือเชิญตัวแทน

ของฝ่าย กฟผ.เพื่อมาชี้แจงและให้ข้อมูลกับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการส่งตัวแทนมาเช่นเดียวกับ

อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ส่งตัวแทนมาร่วมชี้แจงเช่นเดียวกัน 

        อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลภายใน กฟผ.ถึงการไม่ส่งตัวแทนมาร่วมเวที ได้รับการ

เปิดเผยว่า  ม.ราชภัฏได้ส่งหนังสือเชิญไปจริง ซ่ึงในคราวแรกน้ันเตรียมที่จะส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้าไปช้ีแจง แต่

ปรากฏว่า ได้มีกลุ่มคนภายนอกที่พยายามสร้างภาพตนเองว่าเป็นสื่อมวลชนไปรับทํางานหลายกรณีใน กฟผ.

พยายามคัดค้านว่าอย่าเดินทางไปร่วมเวที เนื่องจากหากตอบไม่ได้หรือชี้แจงไม่ได้จะเป็นผลลบ        

        ทําให้คณะทํางานที่มีหน้าที่ช้ีแจงนั้นไม่เข้าร่วม ซ่ึงได้สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าหน้าที่ กฟผ.บางฝ่ายเป็น

อย่างมาก โดยพยายามเดินเรื่องใหม่ว่าการจัดเวทีไม่ว่าใครจัดก็ตามหากมีการเชิญ กฟผ.เข้าไปน้ันจะต้องไปร่วม

ช้ีแจงด้วยทุกครั้ง ครั้งน้ีถือว่าเป็นความผิดพลาดมาก ซ่ึงเป็นช่องที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ทํางานด้านน้ีไม่มีความจริงใจ

กับชาวบ้าน นักวิชาการ นักศึกษาที่ต้องการข้อมูล อาจจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในพื้นที่บางรายก็เป็นได้ 

ผู้จัดการออนไลน์ 17 ก.พ.54 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบสํารวจความคิดเห็น (ตอจากหนา 3) 
ต้องเจรจา/พูดคุยกันอย่างจริงใจทั้ง 2 ฝ่ายโดยเร็วที่สุด โดยลดทิฐิ ลดการเอาชนะ

คะคาน 
29.98% อันดับ 2 

รัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องน้ี ยตุิเกมการเมืองในประเทศไว้ก่อน อันดับ 3 17.86% 

รัฐบาล ฝ่ายค้านและกลุ่มพันธมิตรร่วมมือกันแก้ปัญหา อันดับ 4   7.88% 

ขอร้องให้ พ.ต.ท.ทกัษิณ ช่วยเจรจากบัสมเด็จฮนุเซน   3.56% อันดับ 5 

6. ประชาชนคิดว่า ใคร? ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นายกฯอภิสิทธิ์และคณะรัฐมนตรี อันดับ 1 32.06% 

นายกฯอภิสิทธิ์และคณะรัฐมนตรีร่วมมือกับพันธมิตร โดยเฉพาะพลตรีจําลอง ศรีเมือง 31.30% อันดับ 2 

รัฐบาลโดยความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร 15.26% อันดับ 3 

รัฐบาลกับฝ่ายค้านและกลุ่มพันธมิตรร่วมมือกนั อันดับ 4 11.18% 

พ.ต.ท.ทักษิณ ช่วยเจรจากับสมเด็จฮุนเซน 10.20% อันดับ 5 
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คิดอย่างไร กรณี ความขัดแย้งที่ยืดเยือ้ไทย-กัมพูชา 

ผลสํารวจความคิดเห็น  
 
 
 

เนื่องจากเรื่องของการปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา ที่มีความรุนแรง เกิดการสูญเสียและสร้างความ

วิตกกังวล หวาดกลัวให้กับประชาชนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และไม่มีทีท่าว่า

จะยุติลง ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง  

งานสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้

ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน ผลสรุปมีดังน้ี 

1. การติดตามข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ของประชาชน  

อันดับ 1 ติดตามบ้าง   56.17% 

 เพราะ  เปน็ข่าวใหญ่ ทั้งโทรทัศน์ หนงัสือพิมพ์และวิทยุที่มีการนําเสนอมาโดยตลอด ฯลฯ 

อันดับ 2 ไม่ค่อยได้ติดตาม   22.39% 

   เพราะ  เปน็ข่าวที่ยืดเยื้อ ไม่รู้เรื่องทีแ่ท้จริงว่าเป็นอย่างไร และไม่รู้ว่าจะจบอย่างไร ฯลฯ 

อันดับ 3 ติดตามตลอด   17.49% 

   เพราะ  เปน็ข่าวใหญ่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศ เปน็เรื่องศกัด์ิศรีของประเทศ ฯลฯ 

อันดับ 4 ไม่ได้ติดตาม      3.95% 

   เพราะ  ไม่ค่อยได้สนใจ ไม่มีเวลา เบื่อ ฯลฯ 

2. ความเข้าใจของประชาชนต่อเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง ไทย-กัมพูชา  

อันดับ 1 ไม่ค่อยเข้าใจ ข่าวที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริงว่าเกิดข้ึนเพราะสาเหตุใด 41.29% 

อันดับ 2 เข้าใจ เพราะติดตามข่าวมาตลอด 40.75% 

อันดับ 3 พอจะเข้าใจอยู่บ้าง โดยรบัรู้จากข่าวในโทรทศัน์ 17.96% 

3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลกับเหตุการณ์ ไทย-กัมพูชา  

เป็นเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อ ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร 34.10% อันดับ 1 

กลัวเกิดสงคราม ทําให้บ้านเมืองวุ่นวาย ประชาชนเดือดร้อน อันดับ 2 29.26% 

กลัวเสียดินแดน 13.81% อันดับ 3 

กลัวชาติที่สาม/มือที่สาม ปัน่ป่วน ทําให้บ้านเมืองวุ่นวาย 11.93% อันดับ 4 

กลัวความขัดแย้ง แตกแยก ของคนในประเทศขยายตัวมากข้ึน อันดับ 5 10.90% 

4. ในทัศนะประชาชนคิดว่า ทําไม? เหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง ไทย-กัมพูชา  จึงยืดเยื้อ /ยุติยาก 

เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดมานาน ยังตกลงกนัไม่ได้ ยงัไม่ชัดเจน 44.52% อันดับ 1 

ไม่มีการเจรจาที่มีความจริงใจจากท้ัง 2 ฝ่าย อันดับ 2 31.81% 

ต่างกจ็ะเอาชนะคะคานกนัเป็นทีต่ั้ง   9.86% อันดับ 3 

ฝ่ายไทยไม่เดด็ขาด ไม่ทันเล่ห์เหล่ียมกัมพูชา   8.98% อันดับ 4 

อันดับ 5 ไทยมีความแตกแยก ไม่สามัคคี ไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหา   4.83% 

5. ประชาชนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ระหว่าง ไทย-กัมพูชา ดังนี้ 

ต้องหยุดยิงอย่างถาวร โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการทั้ง 2 ฝ่าย อันดับ 1 40.72% 
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บรรณาธิการมหาชัยสาร  ผศ.ดร บํารุง ศรีนวลปาน     

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ  จุลทับ,  นางณัชฌา  นนทโชต ิ

พิสูจน์อักษร  อัดสําเนา  นายก้องภพ ปรีชาชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปิดท้ายพักเที่ยงวันน้ี ด้วยข้อคิดดีๆ “คนเราไม่ควรประมาทส่ิงเล็กน้อยสี่ประการต่อไปน้ี  

พริกเม็ดเล็ก  เด็กเล็ก  งูพิษตัวเล็ก  ไฟเล็กน้อยเท่าแสงหิ่งห้อย ”  สวัสดีค่ะ 

อบรมประเดิมปิดภาคเรียน สํานักงานอธิการบดี โดยงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ จะจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  

หลักสูตร “การจัดทําหนังสือราชการ” ซ่ึงเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

สายสนับสนุน จํานวน  2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่  10-11 มีนาคม  2554  รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 มีนาคม  

2554   ณ อาคาร  19  ชั้น 3 ท่านที่สนใจร่วมการอบรมแจ้งความจํานงตามแบบฟอร์มภายในวันที่  

7 มีนาคม 2554  หรือที่โทรศัพท์ภายใน 165   

ส่วนคณะครุศาสตร์กําหนดไปดูงานก่อนใครอื่น ในวันที่ 14-18 มีนาคม  น้ี  ผู้บริหารคณะ  

และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้างานฝ่ายต่างๆตามโครงสร้างของคณะและประธานหลักสูตร  

จะไปศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาครูในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐไต้หวัน ช่วงกลางเดือน

มีนาคมนี้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยคงเงียบน่าดู    

   อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นชุกในช่วงต้นของการปิดภาคเรียนใหญ่ น่ันคือการศึกษาดูงานของ

หน่วยงานต่างๆ เร่ิมที่คณะวิทยาการจัดการ ปีนี้จัดไปดูงานท่ีประเทศเพ่ือนบ้านเรือนเคียง น่ันคือ

ประเทศลาว ระหว่างวันที่  20-27 มีนาคม  2554   ตามติดด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่

จะไปดูงานที่ประเทศลาว เช่นกัน ระหว่างวันที่ 21-28  มีนาคม 2554  ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  จะจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (เมืองเซิ่นเจ้ิน), ฮ่องกง และมาเก๊า (เขตปกครอง

พิเศษประเทศจีน) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2554   

 “ปัจฉิมนิเทศ” กิจกรรมที่กําลังมีข้ึนในช่วงน้ี  คณะเทคโนฯ ได้กําหนดไว้ว่าหลังสอบเสร็จจะ

ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   ในวันที่ 5 มีนาคม 2554  เวลา 08.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม  

พรหมโยธี  อาคาร 19   

 สอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หลังจากน้ีจะปิดเทอมยาวไป

เปิดภาคเรียนที่1/2554 ในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2554  ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษจะสอบเสร็จ

ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคมน้ี หลังสอบเสร็จได้หยุดพักผ่อนกัน 2 สัปดาห์  และจะเปิดภาคเรียนที่ 

3/2553 ในวันที่  26 มีนาคม น้ี 

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพฤหัสบดีที ่  3  มีนาคม  2554  ตรงกับ

วันแรม 13 ค่ํา เดือน  3  ปีขาล   


